

ประกาศ (เพิ่มเติม)

เรื่อง การเปิดให้บริการศูนย์บริการสาขาต่างๆ ในช่วงที่มีการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) ของบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ตามที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศยกระดับพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในหลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล เมื่อวันที่ 29 เม.ย 2564 ที่ผ่านมา พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนจัดรูปแบบการทำงานที่บ้านแบบ Work From Home อย่างเต็มรูปแบบเพื่อช่วยลดและควบคุมการแพร่ระบาดนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จึงขยายเวลาการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work From Home) ของพนักงานต่อเนื่องออกไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นี้

ทั้งนี้ศูนย์บริการแคนนอนสาขาสำนักงานใหญ่ อาคารสาทรสแควร์ทาวเวอร์ ชั้น 24 จะเปิดให้บริการแบบจำกัดผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่ โดยขอความร่วมมือให้ผู้สนใจเข้าใช้บริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านช่องทาง Canon Call Center โทร 02-344-9988 หรือช่องทาง Line @canonthailand ในเวลาทำการ 8:15 – 17:15 น.(วันจันทร์-ศุกร์) สำหรับศูนย์บริการสาขาย่อยต่างๆ ทั่วประเทศยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ ทางศูนย์บริการฯ ได้เตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และจัดให้มีการทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกชั่วโมง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทางบริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองของศูนย์บริการดังนี้

- โปรดสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใช้บริการ
- ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ท่านเข้าพื้นที่ศูนย์บริการ หากพบว่าท่านมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5°C
- เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

นอกจากนี้ทางแคนนอนได้จัดบริการ Canon Delivery Service รับส่งสินค้ากล่อง และพรินเตอร์เพื่อเข้ารับบริการตรวจเช็คสภาพในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (มีค่าใช้จ่าย) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อรับบริการนี้ได้ที่ Canon Call Center โทร 02-344-9988 หรือ Line @canonthailand ในเวลาทำการ 8:15 – 17:15 น.(วันจันทร์-ศุกร์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ 2564